



# ล่องแพ ชมเขื่อนดิน กินปลาน้ำจืด

“บ้านท่าเรือ” หมู่ 9 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

## ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

เมื่อเอ่ยถึงจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุกคนต้องนึกถึง เขื่อนสิริกิติ์ ซึ่งเป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย แต่อุตรดิตถ์ยังมีอีกเขื่อนหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้ ๆ เขื่อนสิริกิติ์ คือ “เขื่อนดิน” ตั้งอยู่บ้านท่าเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2510 เป็นเขื่อนกักน้ำขนาดใหญ่เพื่อกั้นน้ำบริเวณช่องเขาขาด (Saddle dam) ขณะมีการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร ปัจจุบันเขื่อนดินเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ มีชาวบ้านมาปักหลักทำอาชีพประมงค้าขาย และประกอบกิจการแพทัวร์และแพอาหารบริการนักท่องเที่ยว

บ้านท่าเรือ เป็นหมู่บ้านหนึ่งในจำนวน 28 หมู่บ้านตามโครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ของจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีแนวทางส่งเสริมให้หมู่บ้าน/ชุมชน พัฒนาและสร้างมูลค่าจากสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดรายได้แก่ชุมชน เช่น การท่องเที่ยว สินค้าจากภูมิปัญญา และการบริการ ซึ่งจะนำพาให้นักท่องเที่ยวมาถึงชุมชนเอง เป็นการสร้างรายได้เพิ่มให้ชุมชน

บ้านท่าเรือ ห่างจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 30 กม. ชาวบ้านท่าเรือ มีอาชีพทำการประมงในอ่างเก็บน้ำ ของเขื่อนสิริกิติ์ ทุกๆ วัน จะมีชาวบ้านออกเรือไปหาปลาอยู่กลางอ่างเก็บน้ำ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทะเลสาบ แล้วนำไปขายที่ท่าเรือ โดยมีพ่อค้ามารับซื้อกิจกรรมการท่องเที่ยวของที่นี่ มีทั้งการล่องแพเพื่อเที่ยวชมความงามของอ่างเก็บน้ำหรือทะเลสาบเหนือเขื่อนดิน ชมพระธาตุเจดีย์กลางน้ำ-เขื่อนสิริกิติ์ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติป่าเขา สายน้ำได้อย่างใกล้ชิดหรือการนั่งเรือไปชมวิถีชีวิตการจับปลาของชาวบ้าน โดยจะมีเรือเล็กมารับนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ นักท่องเที่ยวสามารถล่องแพแบบค้างคืนหรือแบบไปเช้าเย็นกลับก็ได้

เสร็จจากกิจกรรมล่องแพ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของฝากแปรรูปจากปลา เช่น ปลาย่าง ปลาต้ม ปลาชิวแก้ว ปลาร้า ปลาไร่ก้าง ของฝากอื่น ๆ เช่น ขนมฝิง เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ แหนม น้ำพริก และผลิตภัณฑ์จักสาน ซึ่งเป็นสินค้า OTOP ของชุมชน

หากใครกำลังหาที่เที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติ และชื่นชมเมนูปลาเพื่อสุขภาพ ขอแนะนำ บ้านท่าเรือได้เลยค่ะ เพราะท่านจะได้ “ล่องแพ ชมเขื่อนดิน กินปลาน้ำจืด” สามารถจัดทริป 1 วัน หรือค้างคืน มากันแบบครอบครัว หรือหมู่คณะก็ได้ สามารถเดินทางไปเที่ยวได้ทุกฤดูกาลนะคะ มาชาร์ทแบดกันกับทริปสั้นๆ แต่รับรองคุ้มค่าค่ะ 😊

